



## โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร” จังหวัดอุดรธานี

จัดโดย

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

\*\*\*\*\*

### หลักการและเหตุผล

ในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้นทุกขณะทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ต่างมีบทบาทและความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมทางสังคม ด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากบุคลากรเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาสถานภาพขององค์กรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์จนเกิดการยอมรับ นำเชื่อถือและจดจำ ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ตลอดจนการสื่อสารภายในองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานและทุกองค์กร ควรมีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิค กลยุทธ์ในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข อันจะทำให้เกิดผลสำเร็จในการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและเป็นเลิศได้

ด้วยความสำคัญดังกล่าว สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร” ขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
2. ได้เสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการพัฒนาทีมงานและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3. ได้ทราบถึงข้อดีในการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ได้มีการพัฒนาการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร

วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย มีการทำ (Workshop) ฝึกปฏิบัติ Case study ตลอดการฝึกอบรม

### วิทยากร

ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึกอบรมให้กับองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 30 ปี)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับจำนวน 50 คน

### วัน เวลา และสถานที่

วันจันทร์-วันอังคารที่ 12-13 มิถุนายน 2560 (จำนวน 2 วัน) เวลา 09.00-16.00 น.  
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

**ค่าลงทะเบียนในการอบรม**

คนละ 3,500 บาท **ไม่รวมค่าที่พัก** (รวมกระเป๋า เอกสาร ทำเนียบรุ่น อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และอาหารว่าง) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

**การให้ใบรับรอง** ผู้ที่ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับใบรับรองจากสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งลงนามโดยท่านอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนัก

\*\*\*\*\*

**กำหนดการฝึกอบรม**

เวลา	หัวข้อวิชา	วิทยากร
<b>วันแรก</b> 08.00-09.00 น. 09.00-16.00 น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร / แนะนำโครงการ - ศิลปะการสร้างแรงจูงใจและสร้างศรัทธาแก่ผู้ร่วมงาน - การคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงาน - เทคนิคในการพัฒนาทีมงานและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน - กิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติ Case study	<b>ดร.ธีระยุทธ วรรณพินิจ</b>
<b>วันที่สอง</b> 09.00-16.00 น. 16.00-16.30 น.	- การพัฒนาการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร - บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน - จิตวิทยาการบริหารให้ได้งานและได้ใจ - กิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติ Case study - พิธีมอบใบรับรองและปิดการอบรม	<b>ดร.ธีระยุทธ วรรณพินิจ (ต่อ)</b>

**หมายเหตุ** : พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง **ช่วงเช้า** 10.30-10.45 น. **ช่วงบ่าย** 14.30-14.45 น.  
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.